



Đại tá **BÙI TRỌNG THẾ**,
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc,
Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an thành phố Cần Thơ

QUAN TÂM XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỦ SỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI



Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ trao Quyết định Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Ảnh: Gia Toàn

Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, nằm ở vị trí trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long và là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của cả nước. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội đã xuất hiện những khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Hoạt động của một số loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng, nổi lên là hoạt động của các băng nhóm, đối tượng hình sự ở các tỉnh phía Bắc đến Cần Thơ hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ thuê, tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, thủ đoạn hết sức tinh vi, hoạt động có

tổ chức, liên kết chặt chẽ giữa các đối tượng người nước ngoài với các đối tượng trong nước để thực hiện hành vi phạm tội...

Năm 2018, được xác định là “Năm công tác tổ chức cán bộ” và tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), xây dựng Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an, trong năm qua, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố quan tâm đặc biệt cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó ưu tiên hàng đầu trong xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố vững mạnh về mọi mặt. Từ đó, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác theo hướng phát huy năng lực, sở trường của các đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tập trung xây dựng đội ngũ Cảnh sát điều tra về tội phạm có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, việc điều động cán bộ làm công tác điều tra được thực hiện rất thận trọng, trên cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tội phạm, trong đó đặc biệt quan tâm tăng cường lực lượng về cơ sở và các đơn vị trực tiếp chiến đấu; xây dựng toàn diện Công an cấp huyện, tập trung xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở



Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ chỉ đạo lực lượng phá chuyên án các đối tượng người nước ngoài làm giả thẻ ATM rút tiền của các chủ tài khoản trên địa bàn thành phố. Ảnh: Gia Toàn

vật chất, tăng cường biên chế, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ. Coi trọng công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường công tác, củng cố, bổ sung biên chế cho Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh tư pháp và kiện toàn cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy Cơ quan điều tra các cấp được thực hiện kịp thời. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác điều tra luôn được quan tâm.

Với quyết tâm ấy, tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ hiện đã được kiện toàn và củng cố, lực lượng Cảnh sát điều tra chiếm tỷ lệ gần 25% toàn lực lượng Công an thành phố, trong đó điều tra viên cao cấp chiếm tỷ lệ 9,9%, điều tra viên trung cấp chiếm tỷ lệ 37,4%, điều tra viên sơ cấp chiếm tỷ lệ 52,7%. Trình độ cao học chiếm 4,2%; đại học chiếm tỷ lệ 56%, trung học chiếm tỷ lệ 39,8%. Đây là lực lượng vừa trực tiếp chiến đấu vừa là nguồn nhân lực trí thức cao của lực lượng Công an thành phố tham gia điều tra các vụ án, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đảm bảo khách quan, được nhân dân đồng thuận và đánh giá cao.



Tang vật thu giữ của các đối tượng người nước ngoài làm giả thẻ ATM.

Trong năm qua, song song với công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố chú trọng quan tâm bồi dưỡng về lập trường chính trị, tư tưởng cho lực lượng Cảnh sát điều tra. Năm 2018, đã tổ chức hơn 30 hội nghị giao ban tư tưởng, Hội nghị Công an xã, phường, thị trấn, đặc biệt tổ chức 2 hội nghị giao ban công tác điều tra trong toàn lực lượng Công an thành phố trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an thành phố nói chung, lực lượng Cảnh sát điều tra nói riêng. Qua đó, kịp thời nắm bắt tư tưởng của lực lượng điều tra viên, cán bộ điều tra nhằm có những chỉ đạo kịp thời, giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, phòng ngừa sai phạm trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố.

Nhờ làm tốt công tác xây dựng lực lượng, đến nay lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố các cấp được bố trí cơ bản ổn định, phát huy hết vai trò, trách nhiệm và khả năng, sở trường. Lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm nâng cao công tác phòng, chống tội phạm, triển khai nhiều đợt tấn công cao điểm, truy quét tội phạm trên địa bàn thành phố, kịp thời đấu tranh, triệt phá những điểm phức tạp về an ninh, trật tự, không để xảy ra hình thành điểm nóng, điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Xác lập nhiều chuyên án đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động liên tỉnh, liên huyện. Từ kết quả trên đã giúp tỷ lệ điều tra án năm qua đạt tỷ lệ 96,91%. Công tác bắt, xử lý đảm bảo đúng người, đúng tội, không oan sai hay vi phạm pháp luật tố tụng. Nổi bật trong năm đã xác lập, đấu tranh triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao gắn thiết bị đọc trộm tài khoản tại các trụ ATM để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, bắt 7 đối tượng có liên quan (trong đó có 4 đối tượng quốc tịch nước ngoài, 3 đối tượng quốc tịch Việt Nam) do đối tượng Chong Ngai Fong, sinh năm 1976, quốc tịch Singapore cầm đầu (đây là loại tội phạm có phương thức, thủ đoạn tinh vi và là lần đầu xuất hiện tại đồng bằng sông Cửu Long), với số tiền chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng của 76 bị hại tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Đạt được những thành tích trên là nhờ sự quan tâm, lãnh chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành



phố Cần Thơ và đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố trong công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra vững mạnh, toàn diện về mọi mặt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra còn một số hạn chế, khó khăn nhất định như biên chế lực lượng Cảnh sát điều tra ở một số nơi vẫn còn thiếu, trình độ, năng lực chuyên môn chưa đồng đều; cơ sở vật chất phục vụ công tác điều tra ở một số đơn vị còn thiếu, xuống cấp cần phải sửa chữa, đầu tư để đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian tới.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố xác định những công tác trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới như sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho lực lượng Cảnh sát điều tra; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ và người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt cần tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; nêu cao tinh thần tự nhìn nhận, đánh giá bản thân với những nội dung mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra là một tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, dám làm và dám chịu trách nhiệm để cán bộ, chiến sĩ noi theo; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng điều tra viên trẻ, mới bổ nhiệm.

Hai là, Công an thành phố cần tăng cường phối hợp với các Trường Công an nhân dân mở các lớp Văn bằng 2, lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học cho lực lượng đang là điều tra viên và cán bộ làm công tác điều tra chưa qua đào tạo trình độ Đại học chuyên ngành. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ điều tra cho lực lượng điều tra viên, nhất là tại

các Đội Cảnh sát điều tra; hạn chế tối đa việc điều động điều tra viên làm công tác khác, chỉ điều động điều tra viên trong trường hợp cần thiết hoặc phát triển ở vị trí cao hơn.

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn điều tra viên kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, trong hoạt động tổ tụng để kịp thời chấn chỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất những sai phạm của điều tra viên đến mức phải xử lý, kỷ luật. Bên cạnh đó, cần đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tạo cơ chế phù hợp để tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của điều tra viên.

Bốn là, quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần đối với lực lượng điều tra. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đãi ngộ cán bộ làm công tác điều tra. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ điều tra, quan tâm giúp đỡ giải quyết những khó khăn về cuộc sống; luôn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ làm công tác điều tra; rà soát cán bộ có trình độ chuyên ngành điều tra để bố trí ở các đơn vị điều tra cho phù hợp, đảm bảo yêu cầu phòng, chống tội phạm ở địa phương.

Năm là, làm tốt công tác nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ để phát huy hết sở trường, năng lực chuyên môn, xem đây là biện pháp trọng tâm để xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố vững mạnh, có trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Kiên quyết đưa ra khỏi cơ cấu hoạch những cán bộ làm việc cầm chừng hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, có vi phạm trong hoạt động điều tra, xử lý và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Coi trọng xem xét, đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là trình độ nghiệp vụ điều tra phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm trong tình hình hiện nay.

